

"การรณ"รับบท"กาวใจ"ประสานศรจ.-สพท.

นำเสนอเมื่อ : 18 ต.ค. 2560

"การรณ" เตรียมหารือ ศรจ.-สพท.หาจุดทำงานร่วม จับมือทำงานแบบบูรณาการร่วมกัน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม 18 ต.ค.นี้

นายการณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ปลัด ศธ.) กล่าวว่า ตามที่ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) มีนโยบายเรื่องการดำเนินการของศึกษาธิการจังหวัด (ศรจ.) และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ในความไม่ชัดเจนของผู้มีอำนาจแต่งตั้งภายใน สพท. ตามมาตรา 53 ของพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 ขณะที่คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 19/2560 ขอ 13 ระบุให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) นั้น ขณะนี้ตนกำลังศึกษารายละเอียด แต่หากมีแนวปฏิบัติในเรื่องใดที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดดังกล่าวจะใช้เป็นการออกคำสั่งให้หน่วยงานนั้นๆ ปฏิบัติเป็นรายกรณีไป โดยในเรื่องนี้ รมว.ศธ.เองก็มีความห่วงใยและอยากให้ทุกฝ่ายทำงานโดยยึดเด็กเป็นฐาน ไม่คิดว่าใครเสียศักดิ์ศรี ใครได้ศักดิ์ศรี ทำงานแบบประสานกันได้หมด ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการตั้งคณะทำงานขึ้น 5 ชุด เพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นแล้ว ส่วนประเด็นการเกลี้ยอัตรากำลังนั้น ใน ศรจ.และเขตพื้นที่ฯ บางแห่งก็มีอัตรากำลังเพียงพอในการปฏิบัติงาน แต่ในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค (คปภ.) เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอว่าให้ทั้งสองฝ่ายไปคิดกรอบอัตรากำลังที่เหมาะสมจริงๆ ควรเป็นเท่าไร ให้สามารถขับเคลื่อนงานในตอนนี้ได้ไปก่อน หลังจากนั้นค่อยวางแผนการจัดสรรอัตรากำลังรอบใหม่

“ผมได้มีโอกาสหารือร่วมกับตัวแทนของ ศรจ.และเขตพื้นที่การศึกษาถึงเรื่องการแก้ปัญหาดังกล่าว ซึ่งทั้ง 2 ฝ่ายมีความพอใจที่จะบูรณาการการทำงานร่วมกัน โดยให้ ศรจ.มีหน้าที่หลักในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และนโยบายต่างๆ ของรัฐบาลและของ ศธ. เพราะขณะนี้ ศรจ.ก็เปรียบเหมือนศูนย์การที่คอยพัฒนางานบุคคล แก้ปัญหาคน คัดเลือกและบรรจุแต่งตั้งบุคลากร ส่วนเขตพื้นที่ฯ ก็จะเขามารวมการบูรณาการทั้งคอยติดตามผลและประเมินผล หรือมีเรื่องใดที่อยู่ในขอบเขตของเขตพื้นที่ฯ ก็สามารถทำไปก่อนได้ทันที ทั้งนี้ ในวันที่ 18 ตุลาคมนี้จะมีการประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนแผนบูรณาการด้านการศึกษาในระดับภาคที่จังหวัดเชียงราย ผมก็จะไปชี้แจงถึงบทบาทหน้าที่การทำงานของแต่ละฝ่าย เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันว่า ต่อจากนี้ไป ศรจ.และ สพท.จะจับมือทำงานแบบบูรณาการร่วมกัน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม” ปลัด ศธ.กล่าว.

ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวจาก [ไทยโพสต์ วันที่ 17 ตุลาคม 2560](#)